

Số: *2089* /TB-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày *18* tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 8 năm 2022

Ngày 17/8/2022, UBND thành phố tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp, tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành viên UBND; đại diện Thường trực HĐND; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố; Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường. Sau khi nghe Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường báo cáo các nội dung tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022

Trong tháng, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch, một số kết quả quan trọng đã đạt được: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng trưởng và đạt 2.283 tỷ đồng, đạt 66% KH; Lượng khách du lịch đến địa bàn tham đạt 77.914 lượt, tăng thêm 9.200 lượt khách, đạt 77% KH, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 95,2 tỷ đồng, đạt 71% KH; Tổng giá trị SXCN và TTCN đạt 324,85 tỷ đồng, đạt 59,4% KH giao; đã triển khai trồng 5ha chè mới tại xã Sùng Phài theo kế hoạch.... làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác trực tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại, hạn chế:

- Việc giải ngân vốn đầu tư công tuy đã được cải thiện song vẫn còn chậm (đạt 34% kế hoạch), thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp (trong đó, thu tiền sử dụng đất mới đạt 16,7% kế hoạch giao).

- Công tác quản lý trật tự đô thị đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng tình trạng thả rông gia súc vẫn còn xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.

- Một số cơ quan, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu chưa tích cực, chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các phòng, ban còn có lúc, có thời điểm thiếu chặt chẽ, chưa thực sự tâm huyết vì mục tiêu nhiệm vụ chung (công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc

chương trình mục tiêu quốc gia; công tác giải phóng mặt bằng; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án khi đã có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường: Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách; nêu cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, thường xuyên bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để kịp thời khắc phục những hạn chế, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố những nội dung nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền. Phân công hợp lý, rõ trách nhiệm cho công chức, viên chức và người lao động đảm bảo không chồng chéo, quá tải, không để nhiều nhiệm vụ tập trung vào số ít người. Quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, thường xuyên cập nhật văn bản mới của Trung ương, của tỉnh kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đã giao năm 2022.

Tiếp tục tham mưu UBND thành phố phân bổ, phân khai các nguồn kinh phí theo Kế hoạch giao, không để kết dư ngân sách. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán rà soát các nhiệm vụ không thực hiện chi năm 2022, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh theo quy định.

3. Phòng Kinh tế thành phố:

Chủ trì, phối hợp với các xã, phường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện gieo trồng các loại cây trồng theo khung thời vụ, đảm bảo chỉ tiêu Kế hoạch giao; phối hợp với Trung tâm DVNN thành phố, UBND các xã, phường hướng dẫn Nhân dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại cây trồng, phát hiện sớm sâu bệnh hại, tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng trừ...

Tổ chức trực 24/24h, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN trên địa bàn đảm bảo mục tiêu ứng phó, khắc phục kịp thời các tình huống thiên tai xảy ra.

Tiếp tục phối hợp với các thành viên Hội đồng kiểm kê, đánh giá hồ sơ, tài sản chợ Trung tâm thành phố Lai Châu xem xét, chỉnh sửa, bổ sung nội dung Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thẩm định hồ sơ, tài sản chợ Trung tâm thành phố Lai Châu.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo -Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu.

Hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công các công trình khởi công mới năm 2022 thuộc Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo kế hoạch.

4. Phòng Quản lý đô thị:

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện Đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn Led công nghệ thông minh; Phương án sử dụng một phần hệ, phổ để hoạt động ngoài mục đích giao thông.

Thực hiện chăm sóc cây xanh, cây cảnh đô thị theo Kế hoạch; trồng bổ sung, thay thế cây xanh chết, cây kém phát triển, cây không đúng chủng loại quy định tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Hoàn thiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị một số khu vực và tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Kịp thời phối hợp với các chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt hồ sơ, trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án. Không để chậm tiến độ triển khai dự án, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư, quyết toán các công trình do nguyên nhân chủ quan, hạn chế trong công tác phối hợp.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các xã, phường trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích; đặc biệt quản lý chặt chẽ đất khu vực quy hoạch; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm đã phát hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, phát hiện và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lĩnh vực môi trường. Tham mưu UBND thành phố triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh, thành phố và dịp Quốc khánh.

Thực hiện cung cấp, công khai quy hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt cho UBND các xã, phường làm cơ sở thực hiện. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn thiện công tác biên tập, cập nhật, bổ sung và giao cho các xã, phường cơ sở dữ liệu đất đai theo địa giới hành chính để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát các danh mục công trình, dự án khi triển khai chưa có trong danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi, chuyển mục đích, có diện tích cao hơn so với diện

tích được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận để tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đảm bảo chính xác theo số thực tế đã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mục tiêu của Luật Bảo vệ môi trường trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo quy định; tham mưu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép môi trường theo Bộ thủ tục hành chính về môi trường Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành.

6. Trung tâm phát triển quỹ đất.

Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp toàn bộ kết quả rà soát đất dôi dư của các xã, phường, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục các thửa đất dôi dư, thửa đất nhỏ hẹp chưa giao, chưa cho thuê, thửa đất không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở kết quả đo đạc, lập bản đồ sơ đồ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước tại xã, phường.

Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tạo quỹ đất, sớm hoàn thành các hạng mục của dự án để đảm bảo công tác đấu giá đất theo kế hoạch năm 2022.

Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo đúng theo quy định. Đặc biệt chú trọng tới các dự án khởi công mới, dự án hoàn thành và dự án đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất họp Ban chỉ đạo để cho ý kiến giải quyết. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, tham mưu kiên quyết cưỡng chế, bảo vệ thi công.

7. Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư.

Đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công, giải ngân các dự án; đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành. Tập trung hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành; thu hồi tạm ứng, thu hồi sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các dự án.

Đối với những dự án khởi công mới năm 2022 đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định để tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công kịp thời.

8. Phòng Giáo dục & Đào tạo:

Tiếp tục hoàn thành công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các cấp học; công tác xét duyệt kết quả tuyển sinh đầu cấp, công tác tổ chức biên chế lớp đầu năm học. Chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị tổng kết năm học, triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2022-2023 theo Kế hoạch. Ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với từng cấp học, từng lĩnh vực. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ

đầu năm học mới, chú trọng tới các các điểm trường vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cải tạo, sửa chữa các trường học đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác khai giảng năm học 2022-2023.

9. Phòng Lao động - TB&XH:

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về lao động. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu việc làm; kịp thời định hướng tư vấn người lao động không nhẹ dạ, cả tin theo các đối tượng lừa đảo, buôn bán người, đưa lao động trái phép qua biên giới.

10. Trung tâm Y tế thành phố:

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; theo dõi, giám sát chặt chẽ, xử lý và khống chế kịp thời trước các dịch bệnh theo mùa, đặc biệt nguy cơ biến chủng mới, có tốc độ lây lan nhanh nhất đã xâm nhập Việt Nam. Tiếp tục, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch; Triển khai đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết trung thu về phòng chống ngộ độc thực phẩm và cách lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn; Giám sát thu hồi thuốc, mỹ phẩm đình chỉ lưu hành không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn thành phố.

11. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm hóa, Thể thao và Truyền thông:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, Chương trình, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kế hoạch thực hiện của Thành ủy.... Nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố có văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, thiết thực để chào mừng Quốc khánh 02/9 tại các xã, phường.

12. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố: Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập KVPT thành phố và tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

13. Phòng Nội vụ: Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; Thực hiện kiểm tra công tác Nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường; chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra về nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên đối với UBND thành phố và các xã, phường.

II. Đối với các nội dung dự thảo văn bản trình tại Phiên họp

1. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 8 và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022.

Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại Phiên họp chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND thành phố ký ban hành theo quy định.

2. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại Phiên họp chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND thành phố ký ban hành theo quy định.

3. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố.

Giao Văn phòng HĐND-UBND tiếp tục xin ý kiến các đồng chí Thành viên UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị thành phố hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tham mưu UBND thành phố trình, xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

4. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Giao Văn phòng HĐND-UBND tiếp tục xin ý kiến các đồng chí Thành viên UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị thành phố hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tham mưu UBND thành phố trình, xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2022, Văn phòng HĐND và UBND thành phố thông báo tới các cơ quan, đơn vị, xã, phường biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; (B/c)
- Các đ/c Thành viên UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thành phố;
- LĐ & CV VP. HĐND-UBND thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Trang Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thanh Điệp

